

บริษัท โพลาริส ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี จำกัด

ขอפתแวร์การเงินจากอินเดีย รุกเปิดสำนักงานสาขา ในไทย พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารประจำประเทศไทย



รายงานข่าวจากบริษัท โพลาริส ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีด้านการเงินการธนาคารระดับโลก เปิดเผยว่า “บริษัทฯ พร้อมเปิดสำนักงานสาขาในไทยอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ ในนามบริษัท โพลาริส เอฟที (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมประกาศแต่งตั้ง มร.นาคราช ปราสาท ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย เพื่อดูแลและรองรับการเติบโตสำหรับกลุ่มธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัยในไทย”

มร.นาคราช มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท โพลาริสมากกว่า 10 ปี โดยรับผิดชอบดูแลสำนักงานสาขาประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสำนักงานสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนที่จะเข้ามาดูแลสำนักงานสาขาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือนตุลาคมนี้

บริษัท โพลาริส ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเงินการธนาคาร มีสำนักงานสาขาในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บริษัทโพลาริสมีส่วนช่วยพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีทางการเงินการธนาคารสำหรับกลุ่มธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัยด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินการธนาคารกว่า 12,000 คน ที่ช่วยดูแลและจัดการปัญหากว่า 350 แอปพลิเคชันให้กับลูกค้ากว่า 100 ประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านการเงินการธนาคารที่ทันสมัยมากกว่า 95 โซลูชัน และมีโซลูชันที่โดดเด่นคือ โพลาริส อินเทลเลค สวิทซึ่งเป็นแอปพลิเคชันชุดแรกที่ใช้เทคโนโลยี SOA เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจ BFSI ซึ่งธนาคารชั้นนำของโลก 9 ใน 10 แห่งและบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก 7 ใน 10 แห่งต่างมั่นใจเลือกใช้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงจากบริษัทโพลาริส

มร.นาคราช กล่าวว่า “โดยทั่วไปบริษัททางด้านเทคโนโลยีจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ Java, C++ หรือออราเคิล แต่ที่บริษัท โพลาริส เรามีทีมที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินการธนาคารโดยเฉพาะ เช่น รีเทล แบงกิ้ง เครดิตการ์ด การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล หลักทรัพย์เพื่อค้า ตลาดการค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเด่นของโพลาริสที่แตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของโพลาริสล้วนเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร ดังนั้นเราจึงได้

เตรียมทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้บริการและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้กลุ่มลูกค้าประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ”